

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๑๓๖



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางในการดำเนินการกรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทุกท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน อัยการจังหวัด รองผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหาร ส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่านทุกด่าน และหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน โดยชุมชนทุกด่าน

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงปรากฏอยู่ในประเทศไทย แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งได้ออกข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและ หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ทางราชการกำหนด นั้น

จังหวัดน่านขอเรียนว่า เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ จังหวัดน่านจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้า พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

๑. ให้ชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่านตรวจ คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน และหากพบว่าเป็นบุคคลเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดน่านให้แจ้งบุคคลดังกล่าวไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อย ออสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ ๑ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบโดยทันที

๒. ให้อำเภอมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าไป ในพื้นที่ หากปรากฏว่า เป็นบุคคลเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปรายงานตัวต่อ พนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยออสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ ๑ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยทันที พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบโดยทันที

/๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน...

๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านมอบหมายพนักงานควบคุมโรคเพื่อทำหน้าที่รับรายงานตัวของบุคคลเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตและดำเนินการอื่นใดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าต้องถูกกักตัวเองอยู่ในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างการกักกันตัว

๔. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านจัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเป็นสถานที่กักกันตัว (local quarantine) ของจังหวัดน่าน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙